

## ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

### เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้อาจารย์ประจำคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี และให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) ในวันจันทร์และวันศุกร์ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุกคน โดยมีการกำหนดรายละเอียดงานที่มอบหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด การติดต่อ สื่อสาร การติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการทำงานให้ชัดเจน ในวันที่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) โดยไม่สามารถสับเปลี่ยนวันทำงานที่มหาวิทยาลัย กับวันปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) ได้

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนที่มีภาระการสอนในวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่สามารถขอยุติขาดเซช หรือเปลี่ยนวันหยุดได้

2. ให้หน่วยงานสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ยกเว้น สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย วันพุธถึงวันอาทิตย์ และมีวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นวันจันทร์และวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

3. หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่มาประจำที่มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์กับสำนักงานบุคคลได้

4. ให้พนักงานประจำทุกคน มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

5. หน่วยงานที่มีผู้มาปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 คน ในวันที่มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ให้ใช้การเปิดพัดลม แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

ทั้งนี้ ให้ยึดแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ประกาศฯ ไปก่อน ประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(ดร.บุษบา ชัยจินดา)

รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี